

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 41/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM TRA VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT

Thi hành Nghị quyết 95-CP ngày 9/4/1977 và quyết định số 148-CP ngày 9/6/1977 của Hội đồng Chính phủ về việc kiểm tra vật tư thiết bị tồn kho và hệ thống kho tàng của các Bộ, các ngành và các tỉnh, thành phố ở phía Nam.

Sau khi Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố đã làm việc với đồng chí Trần Nam Trung, Trưởng đoàn kiểm tra Chính phủ và đồng chí Trần Sâm, Bộ trưởng Bộ Vật tư, Phó trưởng đoàn kiểm tra Chính phủ, cùng một số đồng chí trong Đoàn. Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố nhận định như sau:

Từ sau ngày giải phóng, trong công tác quản lý vật tư, Thành phố ta đã chú trọng cân đối điều hòa phân phối sử dụng vật tư thiết bị nhằm thực hiện kế hoạch Nhà nước hằng năm của Thành phố. Một số ngành đã cố gắng trong việc kiểm kê, bảo quản vật tư thiết bị của Nhà nước, huy động sử dụng hợp lý giải quyết kịp thời tình hình căng thẳng, thiếu thốn vật tư hiện nay. Tuy nhiên, tình hình vật tư thiết bị của Thành phố thuộc diện Nhà nước quản lý còn thiếu tập trung thống nhất. Rất nhiều vật tư thiết bị tồn kho không những phân tán ở nhiều sở nhiều ngành mà còn rải rác tản mạn ở các quận huyện, phường xã. Chế độ báo cáo tồn kho từ các cơ sở chưa được thực hiện thành nề nếp. Do đó Ủy ban Kế hoạch, Sở Tài chính cùng các ngành chủ quản, không cân đối được để lập kế hoạch điều chỉnh vật tư, thiết bị, tiền vốn, và tài sản trong năm kế hoạch và cân đối để chuẩn bị vật tư gói đầu cho năm sau. Cũng do đó không thể điều hòa phân phối sử dụng vật tư thiết bị một cách hợp lý và kịp thời, gây nên nơi thiếu, nơi thừa, lãnh phí không đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Có nơi kho chứa vật tư thiết bị trong đó còn lẫn cả hàng tiêu dùng và ngược lại một số kho chứa hàng tiêu dùng lại có lẫn vật tư thiết bị chưa được khai thác.

Các chế độ bảo quản kho tàng, xuất nhập vật tư nhiều nơi chưa được quy định, ai cũng tùy tiện vào kho. Kỹ thuật bảo quản nhiều nơi chưa được chú trọng, làm cho vật tư thiết bị kém dần phẩm chất hoặc bị hư hỏng. Sổ sách và thẻ kho chưa được thống nhất. Giá kê và phương tiện đo lường chưa được

Dòng cuối bị mất.....

.....

Các kho bãi thuộc các ngành các quận quản lý chưa được quy hoạch nên còn nhiều bất hợp lý. Ngành có nhiều hàng lại rất thiếu kho bãi. Ngược lại ngành có kho còn để trống hoặc chứa rất ít vật tư hàng hóa.

Từ tình hình và những tồn tại lớn về quản lý vật tư thiết bị nói trên. Thi hành Nghị quyết 95-CP, Chỉ thị 219-TTg và Quyết định 148-CP của Hội đồng Chính phủ, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tiến hành kiểm tra công tác quản lý vật tư thiết bị kỹ thuật của Thành phố như sau:

1/ Khẩn trương tổ chức lãnh đạo và chỉ đạo động viên các cấp các ngành, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc Nhà nước quản lý, nhận rõ mục đích yêu cầu và nội dung kiểm tra vật tư thiết bị, kho bãi và tăng cường quản lý vật tư kỹ thuật theo tinh thần nghị quyết 95-CP và quyết định 148-CP của Hội đồng Chính phủ, nhằm phục vụ cho việc phân đầu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1977 và chuẩn bị vật tư gói đầu cho kế hoạch Nhà nước năm 1978 của Thành phố.

2/ Các Sở, Ban, Ngành, các Quận, Huyện dựa vào kế hoạch hướng dẫn của Thành phố (Ban kiểm tra) vạch kế hoạch cụ thể tiến hành lập báo cáo sơ bộ và tự kiểm tra vật tư thiết bị, kho bãi thuộc phạm vi mình phụ trách đúng tiến độ theo lịch Đoàn kiểm tra Chính phủ quy định và báo cáo thường kỳ theo mẫu và chế độ quy định của Ủy ban.

Trước mắt các Sở, Ban, Ngành và Quận, Huyện cần hoàn thành bản báo cáo các sơ bộ gửi về Ban kiểm tra Thành phố trước ngày 05 tháng 8 năm 1977, đồng thời thành lập xong Ban kiểm tra của đơn vị mình và cử cán bộ tham gia vào Ban kiểm tra Thành phố (nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần Ban kiểm tra Sở quận do Ban kiểm tra Thành phố hướng dẫn).

3/ Để giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố quan hệ mật thiết với Đoàn kiểm tra Chính phủ, tranh thủ sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đoàn đối với Thành phố; giúp Ủy ban trao đổi kinh nghiệm kiểm tra hướng dẫn đôn đốc các Sở, Ban, Ngành và Quận, Huyện thực hiện tiến độ trong kế hoạch tự kiểm tra theo thời gian kế hoạch ấn định; cùng các Sở, Ban, Ngành và các Quận, Huyện chuẩn bị trình Ủy ban Nhân dân Thành phố những vấn đề cần quyết định cụ thể để thực hiện mục đích yêu cầu và kết quả của kiểm tra, Thường trực Ủy ban nhân dân quyết định thành lập Ban kiểm tra công tác quản lý vật tư thiết bị kỹ thuật của Thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Thuyên (Ba Tôn), Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Thành phố làm Trưởng Ban. Nhiệm vụ quyền hạn và thành viên Ban kiểm tra Thành phố sẽ có một quyết định riêng.

4/ Để đảm bảo cuộc kiểm tra tiến hành đúng thời gian (còn 1 hàng bị mất)

- Từ nay đến thượng tuần tháng 8/77 là bước hình thành tổ chức, bồi dưỡng và phát động tư tưởng cho cán bộ, nhất là cán bộ quản lý các cơ sở kinh doanh; hoàn thành bản báo cáo sơ bộ và cử cán bộ tham gia Ban kiểm tra Thành phố.

- Từ trung tuần tháng 8/77 đến hết tháng 9/77 là bước đi vào tự kiểm tra, phát động quần chúng cơ sở cùng đóng góp ý kiến theo mục đích yêu cầu kiểm tra. Đồng thời một số ngành, quận và cơ sở có kế hoạch chuẩn bị làm việc với Ban kiểm tra Thành phố và Đoàn kiểm tra Chính phủ.

- Từ đầu tháng 10/77 là bước các cơ sở, các quận, các ngành và Ban kiểm tra Thành phố đi vào tổng kết đánh giá kết quả mọi mặt kiểm tra và kiến nghị cụ thể các loại vật tư thiết bị kho bãi cần cân đối điều chỉnh phục vụ nhu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng của Thành phố.

- Kiến nghị các phương thức chế độ quản lý vật tư thiết bị, kho bãi của đơn vị, địa phương, ban ngành và toàn Thành phố.

Đồng thời trong quá trình kiểm tra các cơ quan thống kê, kế hoạch và tài chính của Thành phố cần khai thác ngay tài liệu kiểm tra, cân đối các nhu cầu để có kế hoạch điều chỉnh Trình Ủy ban quyết định tăng giảm vật tư thiết bị, tiền vốn của từng cơ sở, từng địa phương và ban ngành, nhằm phục vụ kịp thời trực tiếp kế hoạch 1977 và chuẩn bị một phần vật tư thiết bị gối đầu cho kế hoạch năm 1978.

Chủ trương kiểm tra vật tư thiết bị và kho bãi trong diện Nhà nước quản lý của Hội đồng Chính phủ có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các ngành các cấp tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng

bộ, phát động thật tốt tư tưởng cán bộ chủ chốt, nhất là ở cơ sở, tránh tư tưởng cục bộ, bản vị, đề phòng tư tưởng làm đại khái qua loa hời hợt thiếu trách nhiệm, gây hạn chế kết quả chủ trương lớn của Nhà nước.

Ủy ban yêu cầu các ngành các cấp qua kiểm tra cần xem xét kịp thời biểu dương và đề nghị Ủy ban Thành phố xét khen thưởng những đơn vị, những ngành có thành tích.

Nơi nhận :

- Thủ tướng Chính phủ
- Ban KT vật tư thiết bị kỹ thuật Trung ương để báo cáo
- Thành ủy
- Thành viên Ban KTVTTB
- Ban, Ngành, Sở Thành phố

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐÌNH LIỆU